

ทางหลวงพังงารับสงกรานต์

● เเค็ลยัรถนน-บรการ448กม.

นายชัชวัญ ไตรแพทย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า แขวงฯ พังงาได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 64 ระหว่างวันที่ 8-16 เม.ย. รวม 9 วัน คาดว่าจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก พังงาเป็นจังหวัดเชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในจังหวัดใกล้เคียง อาทิ กระบี่ และภูเก็ต ปัจจุบันมีโครงข่ายทางหลวงในความรับผิดชอบ 448 กม. จึงเตรียมความพร้อม 3 ด้าน ได้แก่ 1.มาตรการเตรียมความพร้อมของทางหลวง ต้องปลอดภัยผิวทางดี ประซ่อม หลุมบ่อ ขั้วที่สะดวกปลอดภัย ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างไฟสัญญาณพร้อมใช้งาน คัดหญ้าสองข้างทาง และตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณทางแยกทำความสะอาดป้าย ปุ่มสะท้อนแสงให้เด่นชัด โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างได้ขอให้ผู้รับจ้างคืนผิวจราจร

นายชัชวัญ กล่าวต่อว่า 2.มาตรการด้านการอำนวยความสะดวก ต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุเพื่อวางแผนป้องกันลดอุบัติเหตุ แก้อันตราย ปิดจุดกลับรถ ทางร่วม

ทางแยก บูรณาการร่วมบริหารการจราจรบริเวณจุดตัดรถไฟ รณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ขั้วบรการมีกัใจ เส้นทางเฝ้าระวังช่วงเทศกาลและบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงกวดขันวินัยจราจร และ 3.มาตรการด้านอำนวยความสะดวกตั้งเเต่ต้นที่จุดให้บริการทั่วยุทธย เทรียมเปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกประชาชนตามเส้นทาง 1 จุด ได้แก่ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4311 พังงา-ทับปุด ช่วงบริเวณสามแยกวังหม้อแกง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา และเตรียมเปิดจุดห้องกับบริการประชาชน 5 แห่ง ได้แก่ 1.หมวดทางหลวง



กระบี่ 2.หมวดทางหลวงตะกั่วป่า 3.หมวดทางหลวงทับปุด 4.หมวดทางหลวงพังงา และ 5.แขวงทางหลวงพังงา

นายชัชวัญ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบปริมาณการจราจรหากพบว่าเริ่มหนาแน่นจะอำนวยความสะดวกให้ผู้สัญจร

โดยบริหารการจราจร

สัญญาณไฟจราจรและ

เปิดช่องทางพิเศษ เพื่อ

ระบายรถให้คล่องตัว

ตลอดจนการช่วยเหลือกรณีเกิด

อุบัติเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมเฝ้าระวังป้องกันและ

ควบคุมโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้

เส้นทางปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดใช้ความเร็วตามที่กฎหมาย

กำหนด เมาไม่ขับ ใช้ความระมัดระวังในเส้นทางที่เป็นทางร่วมทาง

แยก ที่การจราจรคับคั่งรวมถึงทางโค้งทางลาดชันเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ

บนท้องถนน.